



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๑

คิดใหม่11มาจากนอก

**มะกันพ่ายโควิด19
ยอดตายเกินแสน
ทบทวนคติ'4สมรภูมิ'**

เผยยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ของ
สหรัฐอเมริกา มีจำนวนมากกว่ายอดทหาร
และเจ้าหน้าที่อเมริกันที่เสียชีวิตในสนามรบ
สงครามใหญ่ 4 ครั้งรวมกัน ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

★ คิดเชื้อ 11 รายล้วนกลับจาก คปท.

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 28 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุ โยธิน โฆษกศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย ทั้งหมดอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ ทำให้มียอด ผู้ป่วยสะสม 3,065 ราย หายป่วยเพิ่มเติม 14 ราย ทำให้มียอดหายป่วยรวม 2,945 ราย อยู่ระหว่าง รักษาตัว 68 ราย ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มเติม ยอด ผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 57 ราย สำหรับผู้ป่วย รายใหม่ 11 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นหญิงไทย อายุ 32 ปี 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยว เดินทางกลับมาจากอินเดียเมื่อวันที่ 22 พ.ค. เข้าพัก ในสถานกักตัวของรัฐที่ จ.สมุทรปราการ ตรวจพบ เชื้อเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ไม่มีอาการป่วย เข้ารับการ รักษาที่โรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ

★ พนักงานนวดจากกาดาริติด 6 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า กลุ่มที่ 2 มี 6 ราย มา จากกาดาริติด แบ่งเป็นชาย 5 ราย เป็นพนักงานนวด และหญิง 1 ราย เป็นแม่บ้าน เดินทางถึงไทยเมื่อ วันที่ 22 พ.ค. เข้าพักในสถานกักตัวของรัฐที่ กทม. ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ค. ซึ่ง 3 ใน 6 ราย มี อาการคลื่นรบกวนไม่ได้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ จมูกไม่ได้กลิ่น เจ็บคอ มีเสมหะอีก 3 ราย ไม่มีอาการ ทุยปฏิบัติกรครอบใต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (อีไอซี) มีการวิเคราะห์ถึงกรณีเชื้อในกลุ่มพนักงาน นวดที่เดินทางกลับมาจำนวนมากว่ายังไม่อยากให้ มีการสรุปว่า พนักงานนวดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อ มาจากต่างประเทศแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับที่อยู่หรือการ เดินทางไปชุมชนเรายังไม่รู้จักกระบวนการสอบสวนโรค ต้องมีมากกว่าซักถามประวัติ ไม่อยากให้รับเหมารวม อธิบติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่า เหตุใน ต่างประเทศเป็นเรื่องหนึ่งแต่การนวดเพื่อการรักษานั้น ไทยมีมาตรการที่ถูกกำหนดไว้สูงอยู่แล้ว ส่วนการ นวดผ่อนคลายจะต้องทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงต้องรีบบอกก่อน เพราะเดี๋ยวจะมีการไป เชื่อมโยงกับกิจการ/กิจกรรมที่กำลังจะเปิดของไทย

★ แนะนำจมูกไม่ได้กลิ่นให้รีบตรวจ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่ากลุ่มที่ 3 เป็นชายไทย จำนวน 4 ราย มาจากภูเก็ตทำงานอยู่ในแคมป์ของ บริษัทต่างชาติ เดินทางกลับถึงไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ค. พักอยู่ในสถานกักตัวของรัฐที่ กทม. ตรวจพบเชื้อ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. มีอาการปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น มีไข้ มีน้ำมูก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใน กทม. ถ้าประชาชนคนใดมีความรู้สึกว่าจะจมูกไม่ได้กลิ่น และไปสถานที่ชุมนุมชนมา รวมถึงบุคคลที่มีอาการ คล้ายไข้หวัด หรือประวัติเคยมีไข้ หากมีความสงสัย สามารถไปขอตรวจได้เลย ยังมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ บังคับต้องไปตรวจอย่างไรก็ตาม หลายวันแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อ

ในประเทศเป็นศูนย์ ทั้งนี้ สำหรับตัวเลขผู้ป่วยสะสม 3,065 รายของไทยนั้น แบ่งเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทาง ไปต่างประเทศ 621 ราย หรือ 20.26% และคิด เชื้อภายในประเทศ 2,444 ราย หรือ 79.74%

★ คู่มือเรียนเกาหลีการ์ดกอดพุง

โฆษก สบค.กล่าวด้วยว่า สถานการณ์การ แพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 5,789,843 ราย เสียชีวิต 357,432 ราย ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศ ที่น่าสนใจ พบว่าเกาหลีใต้ มียอดผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 79 ราย เป็นยอดที่สูงที่สุดในรอบ 53 วัน เกิดจากศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงโซลล่าสุด มีผู้ติดเชื้อจากกรณีนี้ 69 รายแล้ว ทำให้ต้องเลื่อนการ เปิดโรงเรียนเกือบ 600 แห่งทั่วประเทศออกไปอีกครั้ง รมว.สาธารณสุขเกาหลีใต้ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้เกิด การระบาดเพราะศูนย์ดังกล่าวไม่ทามมาตรการป้องกัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่มาหยุดเมื่อป่วย ไม่เว้น ระยะห่างในร้านอาหารของศูนย์เมื่อเปรียบเทียบที่เราได้ นอกจากนี้ ในวันที่ 28 พ.ค.จะมีคนไทยกลับจาก ต่างประเทศ 400 คน และในวันที่ 29 พ.ค.อีก 399 คน

★ จับตาโควิดไประบาดอเมริกาใต้

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรม ควบคุมโรคกล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในไทย ที่พบผู้ป่วยเป็น คน โดยทั้งหมดอยู่ในสถานที่รัฐจัดหา ให้ ถือเป็นผู้ป่วยอิมพอร์ตเชื้อมาจากต่างประเทศ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่พบว่า อัตราการ ป่วยในทวีปยุโรปเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ขณะนี้ต้อง จับตาดูการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่อเมริกาใต้ ได้แก่ ประเทศบราซิล ชิลี เปรู เอกวาดอร์และ กลุ่มประเทศละวันออกกลาง เนื่องจากทิศทางการ ระบาดขงโรคเปลี่ยนไปเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่ม ประเทศเหล่านี้

★ ฉีดวัคซีนในลิงไม่ได้ผลแก้ข่าวลือ

ส่วนการทดลองฉีดวัคซีนในลิง นพ.สิริฤกษ์ ทรงสิวิไล ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. กล่าวถึงการทดลองฉีดวัคซีนในลิงเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และ มีกระแสข่าวไม่ประสบความสำเร็จว่า ไม่คิดว่าข่าว ดังกล่าวจะเป็นจริง เนื่องจากเพิ่งฉีดเข็มที่ 1 ไปเพียง 5-6 วัน ปกติการทดสอบ ไขว้จะเป็นในสัตว์ทดลอง หรือในคน จะต้องฉีดเข็มที่ 2 ขึ้นไป ร่างกายจึง จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ จากเข็มที่ 1 จะต้อง ไขว้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันที่ 28 พ.ค. เข็มที่ 2 จะต้องรออีก 4 สัปดาห์ถัดไป จึงจะ ทราบผลการทดสอบวัคซีนที่ใช้สารพันธุกรรมของ เชื้อชนิด mRNA ห่อหุ้มด้วยอนุภาคนาโนแล้ว ผลิตให้ลิงเมื่อ mRNA เข้าไปในเซลล์ของลิงแล้ว ลิงจะสร้างโปรตีนซึ่งเป็นชิ้นส่วนของเชื้อไวรัสขึ้นมา ชิ้นส่วนดังกล่าวจะกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น

ติดใหม่ 11 ☆ ต่อจากหน้า 1 โดยสถิติผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากใน 20 รัฐจากจำนวน 50 รัฐ หลังมีการเปิดเมืองเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเกาหลีใต้ พบจุดระบาดใหม่ในศูนย์จัดส่งสินค้าออนไลน์ยังไม่ แน่ชัดเชื่อมโยง ไซกัมกับ "อีแทวอน" หรือไม่ ต้องกักตัว พนักงานกว่า 4 พันคน ทำให้ต้องออกมาตรวจวัน ะยะห่างทางสังคมอีกรอบ ส่วนไทยพบผู้ติดเชื้อ ใหม่อีก 11 ราย ล้วนเป็นผู้กลับจากต่างประเทศ ในจำนวนนี้มีพนักงานนวดจากกาดาริติด นายท้าวอน หลายประเทศอย่างหวงกัซัน ขณะที่เรื่องทดลอง วัคซีนในลิงไม่ได้ผล เป็นแค่ข่าวลือ เป็นเรื่องน่าอึ้งเมื่อมีการประเมินว่า ยอดผู้เสียชีวิต ของสหรัฐอเมริกาน่าจะเกินกว่า 1 ล้านคนแล้ว แต่กลับ ปรากฏว่า แสคนคน ว่าเป็นการสูญเสียที่มากกว่าการ สูญเสียทหารและเจ้าหน้าที่ในสงครามใหญ่ๆ 4 ครั้ง ของสหรัฐฯ ขณะที่ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 11 ราย ล้วนเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและอยู่ ในสถานกักกันตัวของรัฐ ส่วนผู้เสียชีวิตยังไม่เพิ่ม



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

ติดใหม่ 11 ☆ ต่อจากหน้า 10

★ รพ.อินโดฯ งดรับผู้ป่วยเพิ่ม
 ที่อินโดนีเซีย ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 687 คน เสียชีวิตเพิ่ม 23 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมกลายเป็น 24,538 คน เสียชีวิต 1,496 คน ส่วนที่เมืองสุราบายา เมืองใหญ่อันดับ 2 ของอินโดนีเซียในจังหวัดชวาตะวันออก ทางสมาคมการแพทย์เปิดเผยว่า โรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มตัดสินใจงดรับผู้ป่วยเพิ่มเติม เนื่องจากเตียงไม่เพียงพอแล้ว และพบตัวว่าอัตราการติดเชื้อในจังหวัดชวาตะวันออกนับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ได้พุ่งขึ้น 300 เปอร์เซ็นต์ จนทำให้มียอดติดเชื้อรวมในจังหวัดอยู่ที่ 4,313 คน

★ ญี่ปุ่นให้เงินนักท่องเที่ยวใน ปท.
 ที่ญี่ปุ่น สำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีมีการกระจายข่าวทางเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ รัฐบาลญี่ปุ่นจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่งแก่ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น ว่า ไม่เป็นความจริง การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจะให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในประเทศเท่านั้น และจะช่วยเหลือในวงเงินไม่เกิน 20,000 เยน หรือประมาณ 5,900 บาทต่อคน ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นอยู่ที่ 16,651 คน เสียชีวิตรวม 858 คน

★ ร้านอาหารกรุงปารีสยังปิดถึง ก.ค.
 ส่วนสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในภูมิภาคยุโรปว่า จำนวนผู้เสียชีวิตรวมได้พุ่งทะลุ 175,000 คนแล้ว โดยอันดับหนึ่งคืออังกฤษเสียชีวิต 37,460 คน ตามด้วยอิตาลี 33,072 คน ฝรั่งเศส 23,596 คน และสเปน 27,118 คน ขณะที่นายเอ็ดวาร์ด ฟิลิปเป นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเผยแผนเปิดเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยจะอนุญาตให้ร้านอาหาร บาร์และคาเฟ่ในเมืองที่มีอัตราการแพร่ระบาดต่ำ เปิดให้บริการได้ตามปกติในวันที่ 2 มิ.ย. แต่สำหรับร้านที่อยู่ในพื้นที่อัตราแพร่ระบาดสูงอย่างกรุงปารีส อาจจะต้องปิดต่อถึงเดือน ก.ค

เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ลดเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 3
'โรงหนัง-ร้านนวด' เฮลั่น!
กวดวิชา-สวนน้ำปิดต่อ-ขยายเวลาปิดห้างอีก 1 ชม.
นายกฯ สัมผัสลากคอกแก๊งไอ้โม่งงานห่วยคิวโรงแรม

“บิ๊กตู่” นั่งหัวโต๊ะเคาะมติ ศบค.ชุดใหญ่ คลายล็อกดาวน
เฟส 3 พร้อมแถลงใช้ศักยภาพสาธารณสุขไทยแก้ “โควิด”
เผยแพร่สหรัฐ แนะ 3 ประเด็นหลักที่นฟูวิกฤติช่วงโรคระบาด
เสชาาสมช. เผยข่าวตีลดเวลาเคอร์ฟิว

◆ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

เคอร์ฟิว □ ต่อจากหน้า 11

○ แนะรประเด็นฟื้นฟูวิกฤติ

นอกจากนี้ นายกฯ ยังมีกำหนดบันทึกเทปคำกล่าวถ้อยแถลง กิจกรรม High-Level Event on Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond (การเงินเพื่อการพัฒนาในยุคโควิด-19) ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีแคนาดา นายกรัฐมนตรีจาเมกา และเลขาธิการสหประชาชาติที่จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐ ในเวลา 10.17 น. (ตามเวลาท้องถิ่นที่นครนิวยอร์ก ซึ่งตรงกับเวลา 21.17 น. ของประเทศไทย) วันที่ 29 พ.ค. นายกฯ ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงความร่วมมือว่า โลกจะต้องปรับตัวก่อนนิวนอร์มัล และถึงเวลาแล้วที่

จะต้องปรับตัวก่อนนิวนอร์มัล และถึงเวลาแล้วที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันทั้งเรื่องความมั่นคงทางสุขภาพและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งนายกฯ เสนอ 3 ประเด็นที่สำคัญต่อการฟื้นตัวจากวิกฤติครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมให้มีสาธารณสุขที่เข้มแข็งและมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า 2.เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต้องยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคี ที่เปิดกว้างเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างประเทศ เดินหน้าต่อไปและจะต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่หยุดชะงักไป และ 3.วิกฤตินี้จะเป็นเป็นโอกาสวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนเป็นการรองรับแนวทางปกติใหม่ เป็นการดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพไม่ว่าการลดภาวะโลกร้อน กำจัดขยะในทะเล โดยต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน

○ พร้อมรับมือระบอบ 2

ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าว ว่า ขอชื่นชมว่าระบบการรักษาของระบบสาธารณสุขไทยอยู่เหนือมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ ขณะนี้การแพร่เชื้อในประเทศไทยไม่มีแล้ว สำหรับความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย รพ.หลัก มีความพร้อมในการให้การรักษาและติดตามผู้ป่วย ทั้งนี้ สธ. ได้เตรียมสถานที่กักกันและตั้ง รพ.สนามได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง อีกทั้งเร่งเตรียมความพร้อมหากมีการระบาดรอบ 2 ซึ่งเชื่อว่าไม่น่าเกิดแต่เราก็ไม่ได้อันตราย ทั้งนี้หากเกิดการระบาดรอบ 2 ขึ้นเช่นได้ว่า สธ. มีความพร้อมดูแลทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย

○ ย้ำต้องกีดกันวัคซีนให้ได้

“สธ.เราไม่ได้กีดกัน และขอให้พี่น้องประชาชนคงการ์ด คัดรูของเราคือโควิด-19 ถ้าชกกันตอนนี้คะแนนเราอยู่ เราจะบอกเขาได้เมื่อมีวัคซีนป้องกันซึ่งในงบ 4.5 หมื่นล้านบาท ส่วนนี้ได้ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติพัฒนาวัคซีนดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยเหลืออย่างเดียวที่จะเป็นแชมป์ด้านสาธารณสุขของโลกคือต้องกีดกันวัคซีนให้ได้ และคนยื่นขอร้องว่า สธ.ได้จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้มั่นใจว่าการผ่อนคลายนโยบายระยะที่ 3 เป็นไปเพื่อเข้าสู่การผ่อนคลายนโยบายกับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในกรอบที่คณะรัฐมนตรีให้บังคับใช้ 3 เดือนเต็มมองว่าประเทศไทยเตรียมความพร้อมเดินออกจากสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว” นายอนุทินกล่าว

○ สบค.พบติดเชื้ออีก 11 คน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษก สบค. แถลงว่า ในประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 11 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,065 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 57 ราย ส่วนผู้ที่รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วเพิ่ม 14 ราย ทำให้มีผู้ที่รับการรักษาหายแล้ว 2,945 ราย และมีผู้ที่ยังรับการรักษาใน รพ. 63 ราย

○ ล้วนอยู่ในสถานกักกัน

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย ทั้งหมดยังเป็นผู้ที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐ ประกอบด้วย 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 32 ปี เป็นนักท่องเที่ยวกลับจากประเทศอินเดียมาถึงไทย เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมานี้และเข้าพักในโรงแรมที่เป็นสถาน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

กักกันของรัฐใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ถูกตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ทั้งนี้ถูกส่งไปรักษาตัวใน รพ. ที่ จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้มีคนไทย 6 ราย ที่กลับจากประเทศกาตาร์และมาถึงไทยและเข้าพักในโรงแรมที่เป็นสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. จากนั้นถูกตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ค. โดยทั้ง 6 คนนี้แบ่งเป็นหญิงไทย 1 ราย อายุ 52 ปี เป็นแม่บ้าน ไม่มีอาการป่วย และชายไทยอีก 5 ราย เป็นพนักงานนวด รายที่ 1 อายุ 27 ปี มีอาการลิ้นรับรสไม่ได้เมื่อวันที่ 22 พ.ค. รายที่ 2 อายุ 31 ปี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 25 พ.ค. มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น รายที่ 3 อายุ 30 ปี ป่วยเมื่อวันที่ 20 พ.ค. มีอาการเจ็บคอและมีเสมหะ รายที่ 4 อายุ 27 ปี และรายที่ 5 อายุ 37 ปี ทั้งคู่ไม่มีอาการป่วย

○ ปวดหัว-จมูกไม่ได้กลิ่น

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยใหม่ 4 ราย เป็นชายไทยซึ่งทำงานในแคมป์ของบริษัทต่างชาติที่ประเทศคูเวต เดินทางกลับมาถึงไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ค. และเข้าพักในโรงแรมที่เป็นสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ ต่อมาถูกตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ค. โดยชายรายแรก อายุ 39 ปี มีอาการปวดศีรษะและจมูกไม่ได้กลิ่น ชายรายที่ 2 มีอาการปวดศีรษะ เข้ารับการรักษาในรพ. ของรัฐในกรุงเทพฯ ชายรายที่ 3 มีไข้สูง เข้ารับการรักษาใน รพ.ของรัฐในกรุงเทพฯ และ ชายรายที่ 4 มีไข้ เข้ารับการรักษาใน รพ.ของรัฐในกรุงเทพฯ

○ ยังไม่สรุปอาชีพหมวดเสี่ยง

กรณีที่พบว่าผู้ติดเชื้อหลายรายมีอาชีพพนักงานนวดนั้นในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มี นพ.สุเทพ กัญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กระทรวงสาธารณสุข ไม่อยากให้มีข้อสรุปอย่างนั้นเพราะความเสี่ยงของการติดเชื้อของคนไทยในต่างประเทศอาจเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง ดังนั้นการสอบสวนโรคต้องมีมากกว่าการซักถามหรือประวัติที่ว่าเป็นพนักงานนวดแล้วจะเหมาะว่าเป็นผู้ติดเชื้อมาจากอาชีพของเขา ซึ่งเรสรุปแบบนี้ไม่ได้ แต่มักมีบางส่วนว่าประเด็นนี้ไปเชื่อมโยงกับการที่จะผ่อนปรนให้เปิดกิจการดังกล่าวอย่างไรก็ตาม นพ.รศ. กรณ์ชัยวิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้ฝากคำชี้แจงว่าเหตุการณ์ต่างประเทศและในประเทศไทยเป็นคนละเรื่อง ขณะที่การนวดในไทยมี 2 แบบ คือ 1. นวดเพื่อการรักษา ซึ่งมีมาตรฐานที่ค่อนข้าง

สูง 2. นวดเพื่อการผ่อนคลาย มีสมาคมและชมรมวิชาชีพการนวดกำลังร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดทำมาตรการต่าง ๆ

○ ทั่วโลกป่วยสะสม 5.7 ล.คน

สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสม 5,789,843 ราย อาการรุนแรง 52,974 ราย รักษาหายแล้ว 2,497,024 ราย เสียชีวิต 357,432 ราย โดยสหรัฐ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1,745,803 ราย ตามด้วยบราซิล 414,661 ราย ขณะที่ในทวีปเอเชีย บังกลาเทศมีผู้ป่วยสะสม 38,292 ราย สิงคโปร์ 32,876 ราย อินโดนีเซีย 23,851 ราย ญี่ปุ่น 16,851 ราย ฟิลิปปินส์ 15,049 ราย เกาหลีใต้ 11,344 ราย ส่วนประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศนั้น ที่เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็น 69 ราย

จากการระบาดที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทอื่นก็มีบริษัทซึ่งไม่ได้ทำตามมาตรการป้องกันโรค คือการไม่ใส่หน้ากากอนามัย การที่พนักงานไม่ลาหยุดเมื่อมีอาการป่วย และการไม่เว้นระยะห่างที่โรงอาหารของศูนย์

○ มวยให้รอลุ้นผ่อนปรน

กรณีมีข่าวว่าจะมีการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและถูกจัดให้อยู่ในระยะที่ 4 จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 3 มีการพิจารณาอย่างไร และสนามมวย ร้านนวด จะเปิดได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสรุป จนกว่าจะมีประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน ในวันที่ 29 พ.ค. ตอนนี้มีมติกันอยู่แต่ถือว่าเจ้าของกิจการที่มีความเสี่ยงสูงมีความตื่นตัวกันซึ่งเจ้าของกิจการที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องเสนอตัวเองขึ้นมาเพื่อให้สังคมได้รับฟังว่าผู้ให้บริการจะมีวิธีการ แนวทาง และมาตรการอย่างไรให้ผู้ให้บริการนั้นใจว่าเมื่อเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงแล้วจะไม่เกิดการระบาดอีกรอบ ส่วนสนามมวย ร้านนวด ยังไม่มีข้อสรุป อาจจะเป็นเพียงข่าว แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

○ ต้องปลดล็อกให้มากที่สุด

ที่พอจะบอกได้คือ กลุ่มก้อนกว้าง ๆ คือ 1. ร้านรวงต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้า ที่มีระบบดูแลที่ดี 2. กีฬาซึ่งพยายามจะเปิดให้มากขึ้น โดยเฉพาะการซ้อมของนักกีฬา 3. เครื่องกีฬาที่มีแนวโน้มที่จะลดเวลาลงแน่ ๆ แต่เวลาเท่าไรหรือที่ประชุม ศบค. วันที่ 29 พ.ค. และ 4. กิจการใดที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 3 จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทั้งหมดรวมถึงผู้ใช้บริการก็ต้องเช็คอินและเช็คอินผ่านแอปฯ ดังกล่าวเพราะกิจการในระยะที่ 3 นี้มีความเสี่ยงในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงทั้งสิ้น ส่วนกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมาก ๆ ขึ้นอยู่ที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 29 พ.ค. จะพิจารณา ซึ่ง ผอ.ศบค. บอกว่าจะพยายามเปิดให้มากที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับการติดตามแบบนี้

○ เข้มตรวจ-เฝ้าระวังโรค

เมื่อถามว่า วันนี้มีแต่ผู้ติดเชื้อในสถานกักตัวของรัฐแสดงว่าเราสบายใจได้แล้วหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ไม่มีคนติดเชื้อในประเทศ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เรารู้จักใจที่ตัวเลขติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์ แต่อย่างที่เราบอกคือผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ซึ่งไม่มีอาการ แต่เราตรวจพบเชื้อ เรื่องนี้ก็ได้มีพูดคุยกับหากจะทำใหม่ใจจะต้องเข้าไปตรวจเพิ่มเติม แม้วันนี้จะตรวจไปได้ 3 แสนกว่าตัวอย่าง แต่ยังไม่พอใจ จะต้องมีเฝ้าระวังโรค

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

และค้นหาราคาซื้อในประชาชนและสถานที่เสี่ยง จำแนกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขังเรื้อรัง กลุ่มอาชีพที่พบปะผู้คนจำนวนมากและกลุ่มอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บุคคลในชุมชนแออัด บุคคลในโรงงาน บุคคลที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง เจ้าหน้าที่เรือนจำ บุคคลในร้านอาหารที่จะต้องมีการคุมตรวจ บุคคลในโรงเรียน ตั้งแต่ปีไว้เกือบ 1 แสนตัวอย่างใน 77 จังหวัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

○ “ไทยชนะ” เพิ่มภาษาสากล

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน วิฑูรกุลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ

ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ สนับสนุน.กล่าวว่า แพลตฟอร์มไทยชนะได้เพิ่มภาษาอังกฤษ กับพหุภาษา จีน เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย ล่าสุดมีผู้ใช้งานทั้งสิ้น 14,719,447 คน ทั้งนี้หลังจากเปิดใช้งานได้รับคำแนะนำจำนวนมากที่งานให้ความสำคัญเพื่อนำมาปรับใช้ เช่น กรณีที่มีชื่อของเต็มมือแล้วไม่สะดวกในการที่จะเช็คเอาต์กรณีกลับไปบ้านแล้วเช็คเอาต์แล้วสุดท้ายได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยชนะขึ้นโดยขณะนี้ระบบแอนดรอยด์ดาวน์โหลดใช้งานได้แล้ว ส่วนไอโอเอส จะดาวน์โหลดในวันที่ 31 พ.ค.

○ หลักฐานเพิ่มมือหักหัวคิว

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชชัย โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีติดตามกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าหัวคิวจากเจ้าของโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ของรัฐ ใน จ.ชลบุรีว่า ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูล รายชื่อและเลขที่ที่พักอยู่ในการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์ เงินไขต่าง ๆ จึงได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบ.ช.ภ.๒ แล้วขึ้นตอนจากนี้เป็นการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ คนไม่ขอเปิดเผย ทั้งนี้กรณีดังกล่าวมีผู้เสียหาย 3 ส่วน คือ ผู้ประกอบการโรงแรมที่ไม่ได้รับค่าห้องพักเต็มราคา ผู้กักตัวอาจถูกตัดปริมาณอาหารหรือไม่ได้รับบริการอย่างเต็มที่ และรัฐที่ได้รับความสูญเสียในเรื่องงบประมาณ ตลอดจนภาพลักษณ์ในการจัดหาพื้นที่ จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งดูแลในภาพรวมต้องค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังผลประโยชน์และคอนนี้อยู่ในขั้นตอนของตำรวจในการตรวจสอบและขยายผล

○ ใหญ่แค่ไหนก็เปิดโปง

“ถ้าพบว่าทหาร ตำรวจ หรือเป็นคนของกระทรวงสาธารณสุข ก็ให้จัดการให้หมดคนอก ผบ.ช.ภ.๒ และ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. ว่า ต้องเปิดเผยเลยว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ เบอรืใหญ่ขนาดไหนก็ต้องเปิดออกมา เพราะเป็นเรื่องตัวบุคคลที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ ในขณะที่องค์กรและรัฐมนตรีมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาในเรื่องโควิด-19” โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว

○ มีไอโอม 9 คนชักใย

ขณะที่แหล่งข่าว กล่าวว่า หลังกระทรวงกลาโหมส่งมอบหลักฐานและรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกเก็บค่าหัวคิวให้ตำรวจ

โดยได้ตั้งพนักงานสอบสวน มีรองผบ.ภ.จ. ชลบุรี และ ผกก.สภ.เมืองพัทลุง รวมถึงชุดพนักงานสอบสวนร่วมกันหาข้อเท็จจริง เบื้องต้นมีผู้เกี่ยวข้อง 9 ราย เป็นเขตติดต่อกับผู้ประกอบการโรงแรมโดยตรง

○ ดร.ชื้อ โกงออนไลน์พุ่ง

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ปิยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ โฆษก ตร. แถลงสถานการณ์คดีอาชญากรรมในภาพรวมทั้งประเทศ หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่าตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ถึงปัจจุบัน พบว่าหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาชญากรรมลดลงทุกประเภท สาเหตุจากตำรวจทำงานเชิงรุกเข้าชุมชนช่วงที่มีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งยังพบว่าคดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินออนไลน์ มีการกระทำผิดเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมามาเหตุ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

จากคนอยู่บ้านช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉินและสิ่งของออนไลน์ได้สินค้าไม่ตรงปกหรือไม่ได้รับสินค้า

○ ป.ป.ช.จับตาอปท.ใช้งบ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่ากรณีกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคโควิด-19 และสามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายได้ด้วยความคุ้มหรือรักษาโรคยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะนี้ อาจนำไปสู่ช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ พล.อ.บุญยวัฒน์ เกียรติวงษ์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายวิจัยและประเมินสถานการณ์ทุจริต จึงให้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความร่วมมือนโยบายกระทรวงมหาดไทย ผ่านไปยัง อปท. ให้เปิดเผยราคาพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการป้องกันหรือรักษาโรคเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกลุ่มปฏิบัติการพื้นที่

○ ร้องเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่ง ก.พ.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือเพนกวิน นักเคลื่อนไหว นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำตัวแทนกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และเครื่องหนังแห่งประเทศไทย สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยและสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เพื่อขอให้รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และขยายประชาชนให้ทั่วถึง

○ เอกชนขอให้เปิดประเทศ

นายวิจิตต์ ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอดต้า) กล่าวว่า เอกชนภาคท่องเที่ยวขอวิงวอนรัฐบาลพิจารณาเปิดเมือง เปิดประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่าง

ชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในเดือน ก.ค. ซึ่งการเริ่มชัมในเดือน ก.ค. จะเป็นโอกาสของประเทศไทย เพราะเป็นช่วงที่ทั่วโลกไม่พร้อมแต่ประเทศไทยพร้อม ต้องเลือกเปิดและเริ่มต้นจับคู่กับประเทศที่ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้แล้ว เช่น จีน ฮังการี มาเก๊า เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม ลาว เพราะหากออกไปนานกว่านี้จะเข้าไป ขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ปรอด

○ ฝ่ายเคอร์ฟิวรับของแจก

ที่ จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 03.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณริมถนนเทพพระยาเมืองพัทยา อ.บางละมุง มีประชาชนชาวพัทยาเกือบ 1,000 ชีวิต มาต่อคิวรอรับของแจก เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง และไข่ไก่ จากโบสถ์ นอร์เวย์พัทยา ตั้งอยู่ภายในซอยเทพพระยา 5 ซึ่งมีกำหนดแจกทุก

วันพฤหัสบดีเริ่มแจกในเวลา 09.00 น. โดยแจกกว่า 2,000 ชุด อย่างไรก็ตามการต่อคิวของประชาชนเป็นไปอย่างแออัด ไม่มีการเว้นระยะ บางรายถึงขั้นนำเสื่อมาปูนอนรอ นอกจากนี้บางรายมาต่อคิวรอตั้งแต่ช่วง 01.00 น. เพื่อจะได้รับของแจกเป็นคิวแรก ๆ โดยไม่สนค่าสิ่งเคอร์ฟิวที่รัฐบาลประกาศเพราะว่ากลัวอดตายมากกว่าถูกจับเคอร์ฟิว แม้จะมีตำรวจ สก.เมืองพัทยา มาอธิบายว่าเป็นการละเมิด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และคำสั่งเคอร์ฟิวก็ตาม โดยเมื่อตำรวจแยกย้ายกลับไปประชาชนก็ออกมาต่อคิวเช่นเดิม ทั้งนี้เมื่อถึงเวลากำหนดแจกของ ได้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาเข้ามาจัดระเบียบการรอรับสิ่งของไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

○ โจ้ตั้งวงม่วนน้ำกระท่อม

ที่ จ.ปทุมธานี เมื่อกลางดึก นายวิจิตต์ วัชรสินธุ นายอำเภอคลองหลวง พร้อมว่าที่ ร.ต.พิชฎะ เพียรราช ปลัดอำเภอคลองหลวง ฝ่ายความมั่นคง นำกำลังร่วมจับกุมกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงอายุระหว่าง 15-23 ปี รวม 18 คน ได้ที่โครงการบ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ขณะนั่งเปิดเพลงผ่านลำโพงดูทูลเสียงดัง และตั้งวงดื่มกระท่อมต้มกันอยู่ในห้องพร้อมของกลางน้ำกระท่อมต้ม กากใบกระท่อมที่ต้มแล้ว และยาแก้ไอจำนวนหนึ่ง จึงนำตัวทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนขยายผลไปยังแหล่งที่มาของใบกระท่อมและร้านที่จำหน่ายยาแก้ไอให้กับเยาวชน

○ นายกษสั้งโทษหักหัวคิว

เวลา 17.20 น. ที่อาคารรัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่สอง ถึงมาตรการผ่อนปรนในระยะ 3 ว่า วันที่ 29 พ.ค. จะมีประชุมและจะมีประกาศมาตรการที่จะผ่อนปรนออกมา โดยต้องมีทั้งมาตรการของรัฐและมาตรฐานกลางต่าง ๆ ออกไปอีก เพื่อรับการเปิดโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ ดังนั้นขอให้เข้าใจว่าการที่รัฐบาลต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อต้องการให้เกิดความปลอดภัย เมื่อถามว่า จะมีผลข้อกำหนดในการผ่อนปรนตามพ.ร.ก. ฉุกเฉิน หรือไม่ ก็ต้องมีบ้าง กำลังดูอยู่ ทั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกันแล้ว ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนกรณีปรากฏข่าวคนใน สคบ. เก็บค่าหัวคิวเจ้าของโรงแรมที่เป็นสกุลนั้นก็ตัวนั้น ส่งรายชื่อไปแล้วตามที่มีการร้องเรียนเข้ามา 3-4 คน กำลังสอบต่อว่าเกี่ยวข้องกับใคร และต้องลงโทษ.

เตลิวิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐



มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**แหล่งทะเบียน 10,878 คน
ขอกลับไทย
รอคิวยาวถึง 30 มิถุนายน
อันรับได้วันละ 400 ราย
ศบค.ชุดใหญ่เคาะเฟส 3
เคอร์ฟิวห้าทุ่มถึงตีสาม**

ศบค.แถลงไทยติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย ในที่กักตัวของรัฐ กลับจากอินเดีย-คูเวต อีโอซีจับตาดูผู้ป่วยที่พบมาจากต่างประเทศ-ไม่แสดงอาการ เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง แนะนำใครป่วยคล้ายหวัด-จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส รีบไปตรวจ ปล่อย คนไทยลงทะเบียนขอกลับประเทศถึงสิ้นมิถุนายนมากถึง 10,878 ราย โควิดารับได้วันละ 400 คน ▶ ต่อ : ขอกลับไทย -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ชอกกลับไทย

นายกฯเรียกกกกสคบ.ชุดเล็ก หรือผลประชุมกก.เฉพาะกิจฯ ก่อนปณ.ระยะ 3 ก่อนชงเข้าสคบ.ชุดใหญ่เคาะศุกร์นี้ คาดลดเวลาเคอร์ฟิว 1 ชั่วโมง จากห้าทุ่มถึงตีสาม ขยายเวลาเปิดห้างถึง 21.00 น. ไฟเขียวร่างกน.เข้าได้เป็นกลุ่มไม่เกิน 4-6 คน นวดไทยเตรียมเสดเปิดบริการ ไฟเขียวจัดแสดงสินค้าพื้นที่ไม่เกิน 2 ㎡ น.ตร.ม. เสริมสายทำสัฟม์ได้แล้วแต่ในเวลาจำกัด เลขาฯสมช.ระบุนายกฯอยากให้เกิดมากที่สุด แต่ยังเสี่ยงมากต้องติดตามใกล้ชิดเคร่งครัด 5 มาตรการสกัดโควิด-19 คาดสิ้นเดือนมิ.ย.ปลดล็อกทั้งหมด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงสถานการณ์ระบาคของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย ทั้งหมดอยู่

ในสถานกักตัวของรัฐ ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,065 ราย หายป่วยเพิ่มเติม 14 ราย ทำให้มียอดหายป่วยสะสม 2,945 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 63 ราย ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงที่ 57 ราย

ป่วยใหม่ 1 กลับจากอินเดีย-กวมต

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 11 รายนั้น ทั้งหมดเดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้าพักในสถานกักตัวของรัฐ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงไทย อายุ 32 ปี 1 ราย ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาจากอินเดียเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เข้าพักในสถานกักตัวของรัฐที่ จ.สมุทรปราการ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม โดยไม่มีอาการป่วย และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในจ.สมุทรปราการ

จับตารายใหม่ส่วนใหญ่พวง.นวด

กลุ่มที่ 2 มี 6 ราย แบ่งเป็นชาย 5 ราย เป็นพนักงานนวด และหญิง 1 ราย เป็นแม่บ้าน เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เข้าพักในสถานกักตัวของรัฐที่ กทม. ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ซึ่ง 3 ใน 6 ราย มีอาการคลื่นร้บสไม่ได้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ จมูกไม่ได้กลิ่น เจ็บคอ มีเสมะ อีก 3 รายไม่มีอาการ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (อีไอซี) วิเคราะห์กรณีพบเชื้อในกลุ่มพนักงานนวดที่เดินทางกลับมาจำนวนมากว่า ยังไม่ขอให้มีมาตรการสรุปว่าพนักงานนวดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ แต่อาจเกี่ยวกับที่อยู่ หรือเดินทางไปชุมชน เรายังไม่รู้ กระบวนการสอบสวนโรคต้องมีมากกว่าซักประวัติ ไม่อยากให้รีบเหมารวม โดยขอรับศึกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่า เหตุในต่างประเทศเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การนวดเพื่อรักษานั้นไทยมีมาตรการที่กำหนดไว้สูงอยู่แล้ว ส่วนนวดผ่อนคลายต้องทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งสธ.ต้องรับบอกก่อน เพราะเดี๋ยจะไปเชื่อมโยงกับกิจการ/กิจกรรมที่กำลังจะเปิดของไทย

“อย่างไรก็ตาม หลายวันตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์ สำหรับตัวเลขผู้ป่วยสะสม 3,065 ราย ของไทยนั้น แบ่งเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ 621 ราย หรือ 20.26% และติดเชื้อภายในประเทศ 2,444 ราย หรือ 79.74%” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

รอฟังสคบ.เคาะผ่อนเฟสศุกร์นี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีมีข่าวกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และถูกจัดให้อยู่ในระยะที่ 4 จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 3 มีกรอบพิจารณาอย่างไร และสามมวรายร้านนวด จะเปิดได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มียข้อสรุป จนกว่าจะประชุม สคบ.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานวันที่ 29 พฤษภาคม ตอนนี้คิดกันอยู่ แต่ถือว่าเจ้าของกิจการที่มีความเสี่ยงสูงต้นตัวกันดี ซึ่งต้องเสนอตัวเองขึ้นมา เพื่อให้สังคมรับฟังว่าผู้ให้บริการจะมีวิธีการ แนวทาง และมาตรการอย่างไรให้ผู้ให้บริการมั่นใจว่าเมื่อเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงแล้วจะไม่เกิดการระบาดอีกรอบ ส่วนสามมวรายร้านนวด ยังไม่มีข้อสรุป อาจเป็นเพียงข่าว แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

ลุ้นร้านในห้าง-ช้อปปิ้งพา-ลดเคอร์ฟิว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ที่พอจะบอกได้คือ กลุ่มก้อนกว้างๆ คือ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

1.ร้านรวงต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า ที่มีระบบดูแลที่ดี 2.กีฬา ซึ่งพยายามจะเปิดให้มากขึ้น โดยเฉพาะการซ้อมของนักกีฬา 3.เคอร์ฟิว มีแนวโน้มลดเวลาลงแน่ แต่เท่าไรหรือที่ประชุม สบค.วันที่ 29 พฤษภาคม และ 4.กิจการใดที่จะได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 3 ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้บริการก็ต้องเช็กอินเช็กเอาท์ผ่านแอปดังกล่าว เพราะกิจการระยะที่ 3 นี้มีความเสี่ยงในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงทั้งสิ้น ส่วนกิจการ/กิจกรรมที่เสี่ยงสูงมากขึ้นอยู่กับประชุม สบค.วันที่ 29 พฤษภาคม จะพิจารณา ซึ่ง ผอ.สบค.บอกว่าจะพยายามเปิดให้มากที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับการติดตามแบบนี้

ตรวจหาเชื้อ 4 กลุ่มเสี่ยงแสนตัวอย่าง

ผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้มีแค่ผู้ติดเชื้อในสถานกักตัวของรัฐ แสดงว่าสบายใจได้แล้วหรือไม่ ที่ไม่มีคนติดเชื้อในประเทศ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เรามีใจที่ตัวเลขติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์ แต่ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ซึ่งไม่มีอาการ แต่เราตรวจพบเชื้อ เรื่องนี้ได้พูดคุยกันในที่ประชุม อีโอซี ว่า หากทำให้มั่นใจต้องเข้าไปตรวจเพิ่มเติม แม่วันนี้ตรวจไปได้ 3 แสนกว่าตัวอย่าง ยังไม่พอใจ ต้องเฝ้าระวังโรคและค้นหาการติดเชื้อในประชาชนและสถานที่เสี่ยง จำแนกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขังกรับกลุ่มอาชีพที่พบปะผู้คนจำนวนมาก และกลุ่มอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บุคคลในชุมชนแออัด บุคคลในโรงงาน บุคคลที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง เจ้าหน้าที่เรือนจำ บุคคลในร้านอาหารที่ต้องสุ่มตรวจ บุคคลในโรงเรียน ดังเป้าไว้เกือบ 1 แสนตัวอย่าง ใน 77 จังหวัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และขอฝากบุคคลกลุ่มอื่น ที่ระงับไว้ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่รับตรวจ เป็นมาตรการป้องกันโรคที่ให้ความมั่นใจได้สูงจริงๆ

นับหมื่นต่อลิตรกลับ-รับได้ 400/วัน

ถามต่อถึงจำนวนประชาชนที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทย นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้เรารองรับได้ 400 คนต่อวัน เฉพาะการเดินทางทางอากาศ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-30 มิถุนายน มีคนที่ลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางกลับ 10,878 คน ยืนยันว่าเราพร้อมดูแล ส่วนเกณฑ์จัดลำดับก่อน-หลังนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ด่วนที่สุดเป็น ผู้ป่วย ผู้ดักค้างสนามบิน วิชาหมดอายุ จะได้เข้ามาก่อน 2.กลุ่มด่วนมากคือ พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และ 3.คนคดงาน

นายกฯลดสคบ.ชุดเล็กคลายเฟส 3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ชุดเล็ก เพื่อหารือแนวทางผ่อนปรนระยะ 3 และการลดเวลาเคอร์ฟิวเพิ่มเติม หลังที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ที่มี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานได้ประชุมและพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังไม่ได้ออกสรุปทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนกิจกรรมกิจการที่จะผ่อนปรน รวมถึงแนวโน้มที่จะลดเวลาเคอร์ฟิวเพิ่มอีก 1 ชั่วโมงก่อนเกาะสรุป ส่งสบค. ชุดใหญ่วันที่ 29 พฤษภาคม

สำหรับบุคคลที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย เลขาสสมช. นายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค โดยใช้เวลาหรือประมาณ 40 นาที

ลุ้นลดเคอร์ฟิวชม.-เปิดกิจการเพิ่ม

หลังหารือ พล.อ.สมศักดิ์เปิดเผยว่า ได้นำข้อสรุปของที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าหรือกับนายกฯ เพื่อนำข้อสรุปในที่ประชุมดังกล่าวเข้าที่ประชุม สบค.ชุดใหญ่ วันที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 3 ให้กิจการและกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม สบค.ชุดใหญ่ พิจารณาผ่อนคลาย วันที่ 29 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้ประชาชนดำเนินกิจกรรมได้มากขึ้น ทั้งในส่วนกิจการกิจกรรมที่ผ่อนคลายไปแล้วบางส่วน และจะผ่อนคลายเพิ่มเติม บางกิจการ กิจกรรมที่ยังไม่ได้รับการผ่อนคลายใน 2 ระยะ เพื่อหาข้อสรุปว่ากิจการและกิจกรรมใดบ้างจะได้รับการผ่อนคลายนอกจากนั้น เสนอให้พิจารณาปรับลดเวลาเคอร์ฟิวลง 1 ชั่วโมง เพื่อผ่อนคลายมากขึ้น

ยั้งยั้งกิจการเสี่ยงสูงต้องคุมเข้ม
เลขาฯสมช.กล่าวด้วยว่า ข้อมูลและความเห็นของการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่จะเสนอสบค.ชุดใหญ่นั้น เป็นกลุ่มกิจกรรมกิจการที่เสี่ยงสูง ต้องเสนอข้อมูล ความเห็นและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ขณะเดียวกันขออย่าให้ประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้น เพราะยิ่งผ่อนคลายยิ่งต้องดูแลและปฏิบัติตามมาตรการให้เข้มข้นไม่และหลวม โดยเฉพาะต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างมือตาม เฝ้าระวังมากขึ้นตามไป ด้วย

โรงหนัง-นวดได้เฮ-กวดวิชาวอดสู่น
“สำหรับกิจการ กิจกรรมที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนคลายระยะที่ 3 จะเป็นการผ่อนคลายเพิ่มเติมจากที่ผ่อนคลายไป 2 ระยะ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งอาจขยายผ่อนคลายโรงภาพยนตร์ นวดแผนโบราณ ที่ต้องปรับรูปแบบให้บริการผ่อนคลายการเดินทางไปต่างจังหวัดของประชาชน ขณะที่โรงเรียนกวดวิชา สวนน้ำ สวนสนุก อาจยังต้องรอและพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะเป็นกลุ่มกิจกรรมกิจการมีความเสี่ยงอยู่ ทั้งหมดรอความ

ชัดเจน อีกครั้งวันที่ 29 พฤษภาคม และคาดว่าทุกประเภทกิจการ กิจกรรมจะได้รับการผ่อนคลายหมดภายในเดือนมิถุนายน” พล.อ.สมศักดิ์ กล่าว

ลดเคอร์ฟิว-ติงห้างเปิดถึงรุ่ม
ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบฯ ถึงการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการระยะ 3 ในกิจการกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่มีเลขาฯสมช.เป็นประธาน ซึ่งหารือไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม และรายงานที่ประชุม สบค.ชุดเล็กที่มีนายกฯ เป็นประธานไปแล้ว มีรายละเอียดการผ่อนปรนมาตรการระยะ 3 เบื้องต้น จะปรับลดเวลาเคอร์ฟิว ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จากเดิมเวลา 23.00-04.00 น. เป็น 23.00-03.00 น. การปรับเวลาปิดห้างสรรพสินค้า จากเดิมให้ปิดเวลา 20.00 น. มาเป็น 21.00 น. โดยจะมีร้านค้าภายในห้างฯ ที่จะได้กลับมาเปิดบริการเพิ่มเติม รวมถึงอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารภายในร้าน สำหรับกลุ่มที่มาด้วยกัน ตั้งแต่ 4-6 คน

นวดไทยได้เฮ-เสริมสวยให้ทำสีได้
นอกจากนั้น จะอนุญาตให้ร้านนวดแผนไทยกลับมาเปิดกิจการได้ ขณะเดียวกันร้านตัดผม จากเดิมผ่อนปรนระยะ 2 อนุญาตผู้ประกอบการให้บริการเฉพาะ ตัดสระ ซอย แต่งผมสั้น ในระยะต่อไป จะอนุญาตเพิ่มเติมให้ทำสีผมได้ ภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงให้จัดงานแสดงสินค้าในพื้นที่ไม่เกิน 2 หมื่นตารางเมตร เพื่อให้ธุรกิจหรือโรงแรมเดินต่อไปได้ ในส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ นวย รวมถึงกิจการหรือกิจกรรมที่เสี่ยงแพร่ระบาดสูงนั้น ยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

นายกฯเข้คือนสภาลดเคอร์ฟิวให้รอ
ที่อาคารรัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินวันที่ 2 โดยทันทีที่มาถึง นายกฯได้สแกน QR Code รัฐสภาจริงใจปลอดภัยไร้โควิด เพื่อบันทึกประวัติการเข้า-ออกอาคารสภาผู้แทนราษฎรทุกคน โดยพล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปฏิบัติตามระเบียบทุกประการ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เลขาฯสมช. นำข้อสรุปของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เรื่องปรับลดเวลาเคอร์ฟิวหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์พยักหน้าพร้อมกล่าวว่า ให้รอดูพรุ่งนี้

เล็งใช้โมเดลจชต.เยียวยาวัดพิษโควิด
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการคลายล็อกระยะที่ 3 ว่า จะมีกิจการและกิจกรรมใดบ้างได้รับการผ่อนคลายเพิ่มเติมต้องรอประชุม สบค.ชุดใหญ่วันที่ 29 พฤษภาคม

ยืนยันรัฐบาลดูแลทุกภาคส่วน แต่ถ้าเปิดบางส่วนแล้ว มีการแพร่ระบาดระลอก 2 ขึ้นมา ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเราก็ก้าว ซึ่งกิจการนวดมีการสัมผัสตัว แต่ก็เข้าใจความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการนวด ส่วนการพิจารณาผ่อนปรนการจัดกิจกรรมของวัดเนื่องจากใกล้วันเข้าพรรษานั้น ต้องรอดูใกล้ๆ หากสามารถจัดการในบริเวณวัดให้นั่งห่างกัน จะลองปรึกษาในที่ประชุมสมช. ว่าพอจะให้มีการกิจกรรมภายในวัดได้หรือไม่จริงแล้วตอนนี้ทุกวัดไม่มีคนเข้าไปทำบุญ เพราะวัดงดจัดกิจกรรมทุกอย่าง และบางวัดเริ่มไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ส่วนการพิจารณาเยียวยาวัดที่ได้รับผลกระทบนั้น กำลังพิจารณาอยู่ ตัวอย่างในปี 2552 ตอนนั้นพระใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้บิณฑบาตไม่ได้ เพราะมีเหตุการณ์ชิงพระ ครม.ให้ค่าบิณฑบาตและค่าอาหารพระวันละ 100 บาทต่อ 1 รูป จึงจะใช้โมเดลนี้ในการคิดเรื่องเยียวยา คนทำเรื่องเสนอกระทรวงการคลังแล้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

ทั้งนี้วัดทั้งหมดกว่า 4 หมื่นวัด และพระเกือบ 3 แสนรูปที่เดือดร้อน คาดว่าใช้งบประมาณเดือนละ 400-500 ล้านบาท โดยจะให้เงินแต่ละวัดไปบริหารจัดการเองตามจำนวนพระที่มียืนยันไม่ได้ปิดวัด แต่นักท่องเที่ยวไม่มี และวัดไม่ได้จัดกิจกรรมจึงมีคนเข้าวัดน้อย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**สหรัฐยอดตายพุ่ง
ไวรัสโคโรนาเกินแสนศพ
สูงกว่าสงคราม-ก่อการร้าย**
ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ เพิ่มขึ้น
เกิน 1 แสนคนแล้ว ซึ่งมากกว่าการเสียชีวิตของชาว
อเมริกันในสงครามอิรัก อัฟกานิสถาน สงครามเกาหลี
สงครามเวียดนาม และเหตุก่อการร้าย 911 รวมกัน
หลังการระบาดของไวรัสเมื่อ 4 เดือนก่อน ขณะที่
สถานการณ์การระบาด ▶▶▶ ต่อ : สหรัฐ -หน้า 11

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

สหรัฐ

ในลาตินอเมริกายังน่าเป็นห่วง ซึ่งสวนทางกับยุโรปที่ประกาศแผนทุ่มงบประมาณมหาศาลฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเตรียมกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เพียงระยะเวลาไม่ถึง 4 เดือน ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาดในสหรัฐ จะทำให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐ ทะลุ 100,000 คนแล้ว โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เมื่อวันพุธ เพิ่มขึ้นเป็น 100,276 คนแล้ว และผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 1.69 ล้านคน จากข้อมูลของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงสถิติ (CSSE) แห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส ฮอปกินส์ นั้นหมายความว่า สหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าผู้เสียชีวิตของชาวอเมริกันจากสงครามในอิรัก อัฟกานิสถาน สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม และเหตุก่อการร้าย 911 เมื่อปี 2544 รวมกันก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ประเมินตอนแรกว่าโควิด-19 มีอันตรายน้อยกว่าไข้หวัดตามฤดูกาล เขาคาดว่า เมื่อสภาพอากาศร้อนขึ้นแล้วมันจะหายไปตัวเอง “อย่างน้อยก็ชั่วคราว” แต่ขณะนี้ ถ่วงเฉมา 4 เดือน ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งเกิน 100,000 คนมากที่สุดในโลก

อเมริกาได้ระบอบหนัก

ส่วนในอเมริกาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบราซิล ประเทศใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ก็เพิ่ม

ค่าเดือนครั้งใหม่ ไวรัสระบาดระลอกกลายอย่างหนักในหลายประเทศลาตินอเมริกา ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่ายุโรปและสหรัฐไปแล้ว

นางคริสตา เอเทียน ผู้อำนวยการองค์การสาธารณสุขแพน อเมริกา ที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า มีความวิตกกังวลอย่างยิ่งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบราซิลที่มีรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสูงสุดต่อเนื่อง 7 วัน ตั้งแต่เริ่มต้นการระบาด นอกจากนี้ ทั้งเปรูและชิลี ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่า การแพร่เชื้อยังอยู่ในอัตราเร่งในประเทศเหล่านี้

โดยที่บราซิล มีรายงานว่า ผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดในโลกติดต่อกัน 5 วัน ต้นตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 25,589 คน และติดเชื้อพุ่งเป็นมากกว่า 411,821 คนแล้ว วิกฤติไวรัสยังจุดชนวนให้เกิดวิกฤติทางการเมืองในบราซิลด้วย ซึ่งประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนาโร ผู้นำฝ่ายขวาของบราซิลไม่สนใจเรื่องภัยคุกคามจากไวรัส และขัดแย้งกับบรรดาผู้ว่าการรัฐต่างๆ ที่เรียกร้องให้ประชาชนพักอยู่ที่บ้าน เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส แต่นายโบลโซนาโรคัดค้าน

ยุโรปเริ่มเปิดเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกัน ยุโรปเริ่มเปิดเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้ว หลังพบการระบาดของไวรัสชะลอตัวลง แต่อิตาลีและสเปน ยังขาดพลังสนับสนุนจากประเทศยุโรปที่ร่ำรวยกว่าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ อียูประกาศแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยงบประมาณมหาศาลสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ 750,000 ล้านยูโร หรือมากกว่า 28 ล้านล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ตัวเองกลับมาขึ้นได้อีกครั้ง โดยอียูประกาศแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากทั่วโลกออกมาตราการฉุกเฉินต่างๆ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อควบคุมเศรษฐกิจที่เสียหายจากโควิด-19 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วมากกว่า 354,000 คน และติดเชื้อมากกว่า

เกาหลีใต้พบติดเชื้อ 79 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่านายปาร์ก นยอง ฮู รมว.สาธารณสุข ของเกาหลีใต้ แถลงเมื่อวันพฤหัสบดี เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศ ว่าผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่อย่างน้อย 269 คน คงเดิมจากวันที่ 27 พฤษภาคม แต่จำนวน

ผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 11,344 คน หลังมีการยืนยันผู้ป่วยใหม่ 79 คน ภายในวันเดียว เป็นสถิติสูงสุดที่ติดนับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา

แม้ผู้ป่วยในระบบเหลืออย่างน้อย 735 คน แต่เป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่เกาหลีใต้ยืนยันผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้น โดยนับตั้งแต่การยืนยันผู้ป่วยใหม่ 16 คน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา สถิติวันที่ 26 พฤษภาคม เพิ่มขึ้นเป็น 19 คน และเพิ่มเป็น 40 คน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ทั้งนี้ การสอบสวนโรคยังคงพบผู้ป่วยเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงที่ย่านอิแทวอน ในกรุงโซล อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้มีการยืนยันผู้ป่วยอย่างน้อย 69 คน เชื่อมโยงกับศูนย์กระจายสินค้าที่เมืองบุงชอน ชานกรุงโซล ซึ่งเป็นของบริษัท “คูปัง” ผู้ให้บริการอี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้

จนท.เร่งตรวจสอบยี่สิบสี่ชั่วโมง

ด้านคูปังปิดศูนย์กระจายสินค้าที่เมืองบุงชอนและเมืองโกยาง พร้อมทั้งยืนยันการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเผยว่าจัดส่งเจ้าหน้าที่นำโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าทุกแห่งของคูปัง และบริษัทอื่นในประเทศแล้ว

ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดระลอกที่สองของโรคโควิด-19 โดยสำนักงานของคูปังอาจเป็นคลังสเตอร์แห่งใหม่ต่อจากสถานบันเทิงที่ย่านอิแทวอน หลังมีการยืนยันว่าพนักงานของคูปัง ซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีประวัติใช้บริการสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่านอิแทวอน เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม

ยอดติดเชื้อทั่วโลก 5.8 ล้านคน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก นับจนถึงช่วงเย็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 พบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสม 5,809,544 ราย เสียชีวิต 357,823 ราย รักษาหายแล้ว 2,512,732 ราย สหรัฐ มีผู้ติดเชื้อ 1,745,911 ราย เสียชีวิต 102,114 ราย บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 414,661 ราย เสียชีวิต 25,697 ราย รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 379,051 ราย เสียชีวิต 4,142 ราย สเปน มีผู้ติดเชื้อ 283,849 ราย เสียชีวิต 27,118 ราย อังกฤษ มีผู้ติดเชื้อ 267,240 ราย เสียชีวิต 37,460 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

เคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 3 - เปิดเฟส 3 ศบค. เคาะวันดี

โรงหนัง-รร.-นวด-มหรสพ
ไฟเขียวให้เดินทางข้ามจว.
แย้มมีย.ปลดล็อกทั้งหมด
ได้ 9 ชื่อหัวคิว-บิกตุ่มสั่งฟัน
ติดเชื้ออีก 11 อยู่ในที่กักตัว
ศบค.ชี้ขาดผ่อนปรนเฟส 3 วันนี้ ดันไฟเขียวโรงหนัง-
นวด-ลดเคอร์ฟิว 1 ชม. ส่วนโรงเรียนกวดวิชา-สวนน้ำ-
สวนสนุกต้องรอ (อ่านต่อหน้า 8)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๘)

ต่อจากหน้า 1

เคอร์ฟิว

'บิกตุ'เรียกประชุมศบค.ย่อย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.กลุ่มย่อย ภายหลังจากคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่มี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน ได้ประชุมพิจารณามาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อนำการพิจารณาเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ พล.อ.สมศักดิ์ พล.อ.อนุชิล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นต้น

ลงชกไฟเขียวปรับเวลาเคอร์ฟิว

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่รัฐสภา ที่ว่าการประชุม ศบค.กลุ่มย่อย จะมีการปรับเวลาเคอร์ฟิวหรือไม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์พยักหน้าพร้อมกล่าวว่า "ให้รอดูพรุ่งนี้"

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึงมาตรการผ่อนปรนในระยะ 3 ว่าวันที่ 29 พฤษภาคม จะมีการประชุม ศบค.และจะมีการประกาศมาตรการที่จะผ่อนปรนออกมา ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีการหารือร่วมกันแล้ว โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือ ท้าย่างไรถึงจะป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้ ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นห่วงในเรื่องเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่รัฐบาลกังวลมากที่สุด อีกทั้งยังต้องเตรียมวงเงินเพื่อแก้ปัญหาในระยะต่อไปอีก ตอนนี้อยู่ในระยะ 3 เดือน ต่อไปก็ต้องใช้เงินอีกจำนวนเท่าไรก็ไม่ทราบ ฉะนั้นต้องรีบหามาตรการที่จะผ่อนปรนให้ได้

"ถ้าร่วมมือกันอย่างนี้จะเดินหน้าต่อไปในระยะที่ 4 ยากไปไปถึงระยะที่ 4 ให้เร็วที่สุด แต่ต้องระมัดระวังเพราะเหตุการณ์ในต่างประเทศก็ได้เกิดขึ้นแล้ว ขอให้เข้าใจว่าการที่รัฐบาลต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องการให้เกิดความปลอดภัย" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

สมช.แย้มมี.ย.ปลดล็อกทั้งหมด

พล.อ.สมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 ให้กิจการและกิจกรรมสามารถดำเนินการได้นั้น จะเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ทั้งในส่วนกิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายเป็นแล้วบางส่วน และจะผ่อนคลายเป็นเพิ่มเติมในบางกิจการ กิจกรรมที่ยังไม่

ได้รับการผ่อนคลายเป็น 2 ระยะ เพื่อหาข้อสรุปว่ากิจการและกิจกรรมใดบ้างที่จะได้รับการผ่อนคลายเป็นส่วนแรกพรุ่งนี้จะเสนอให้พิจารณาปรับลดเวลาลง 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการผ่อนคลายเป็นขั้น นอกจากนี้จะมีการเสนอให้ผ่อนปรนโรงพยาบาลนศรทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า รวมถึงโรงละคร โรงมหรสพด้วย

"สำหรับกิจการ กิจกรรมที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 จะเป็นการผ่อนคลายเป็นเพิ่มเติม อาทิ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งอาจขยายผ่อนคลายเป็นโรงพยาบาล นวดแผนโบราณ ที่ต้องการปรับรูปแบบการให้บริการ ผ่อนคลายการเดินทางไปต่างจังหวัดของประชาชน ขณะที่โรงเรียนกวดวิชา สวนน้ำ สวนสนุก อาจยังต้องให้มีการขอและพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะยังเป็นกลุ่มกิจกรรมกิจการที่มีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งทั้งหมดต้องรอความชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ และคาดว่าทุกประเภทกิจการ กิจกรรมจะได้รับการผ่อนคลายเป็นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้" พล.อ.สมศักดิ์กล่าว

ปิดห้าง3ทุ่ม-ไฟเขียวทำสัลม

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุม ศบค.กลุ่มย่อย เห็นชอบให้ลดเวลาเคอร์ฟิวลง 1 ชั่วโมง จากเดิม 23.00-04.00 น. เป็น 23.00-03.00 น. นอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับเวลาการปิดห้างสรรพสินค้า จากเดิมที่ให้ปิดในเวลา 20.00 น. เป็นปิดในเวลา 21.00 น. และให้ร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดบริการได้เพิ่มเติม และยังจะมีการผ่อนปรนโดยอนุญาตให้ร้านนวดแผนไทยกลับมาเปิดให้บริการได้

"ส่วนร้านตัดผม อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการเพิ่มเติมจากเดิมที่ตัด สระ ซอย เท่านั้น มาเป็นให้บริการทำสัลมได้ แต่ต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะอนุญาตให้จัดงานแสดงสินค้าในพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ตามมาตรการ เพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโรงแรมสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม จะมีการเสนอให้ ศบค.พิจารณาถึงการอนุญาตนั่งรับประทานอาหารภายในร้านด้วยก็ สำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มประมาณ 4-6 คนอีกด้วย" แหล่งข่าวกล่าว

'เทวัญ'ชี้'โรงหนัง-นวด'ยังชวด

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 จะมีกิจการและกิจกรรมใดบ้างที่จะได้รับการผ่อนคลายเป็นเพิ่มเติมนั้น ต้องรอการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ แต่เชื่อว่าไม่มีการคลายล็อกในส่วนนวดแผนโบราณ ซึ่งไม่ใช่เพราะไม่ให้หรือปิด แต่ที่ฟังจากผู้ประกอบการทราบว่ายังไม่มีหนึ่งไหนมาเข้าฉาย ส่วนร้านนวดแผนโบราณที่ต้องการให้ผ่อนคลายเป็นนั้น กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวดก็ได้มีการร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีแล้วเนื่องจากเดือดร้อน

"ยืนยันว่าตอนนี้รัฐบาลดูทุกภาคส่วน แต่ถ้าเปิดบางส่วนแล้วมีการแพร่ระบาดระลอก 2 ขึ้นมาจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเราก็ก้าวซึ่งกิจการนวดมีการสัมผัสตัว แต่ก็เข้าใจความเดือดร้อนของผู้ประกอบการนวด ขณะเดียวกันคนที่ชอบนวดก็อยากให้เกิด ดังนั้น ต้องพิจารณาหลายๆ อย่าง" นายเทวัญกล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

ร้านนวดพร้อม-ให้เวลาแค่ขม.

นพ.เรศ ภัทรนิยวิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า จากการทำหรือร่วมกับผู้ประกอบการร้านนวด ขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการควบคู่กับการป้องกันโรคด้วย อาทิ 1.เรื่องสถานที่ จะต้องมีการคัดกรองใช้ทั้งผู้ให้และรับบริการนวด ต้องจัดที่นวดห่างกัน 1-2 เมตร 2.การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการนวด และ 3.ต้องมีการลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะอย่างครบถ้วน

"สำหรับการนวดก็ยังต้องย้ำว่า ให้บริการช่วงล่างของร่างกายที่ต่ำกว่าศีรษะลงไป และระยะเวลาในช่วงแรกของการเปิดให้บริการนั้นจะต้องยึดตามระยะเวลาที่กรมควบคุมโรคแนะนำคือ 1 ชั่วโมง หากเรานั้นใจว่ามีความปลอดภัย คือหลังให้บริการไปสักระยะแล้วไม่เกิดการติดเชื้อทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ ก็จะสามารถให้ใช้เวลาในการนวดเพิ่มขึ้นตามโปรแกรม เช่น ชั่วโมงครึ่ง, 2 ชั่วโมง เป็นต้น" นพ.เรศกล่าว

ห้ามรับหมอนวดที่กลับจากตปท.

นพ.เรศกล่าวต่อว่า เร็วๆ นี้ สบส.จะร่วมกับกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจร้านนวด แต่ไม่สามารถเปิดเผยพื้นที่ได้ และจากรายงานผู้ป่วยรายใหม่ที่พบในประเทศไทยขณะนี้ เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และพบว่าไปทำงานเกี่ยวกับการนวด ซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-19 (EOC) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำการสอบสวนเชิงลึกว่า เป็นการติดเชื้อจากการให้บริการนวด หรือเกิดจากการใช้ชีวิตปกติตอนที่ยังอยู่ต่างประเทศ

นพ.เรศกล่าวว่า เพื่อให้มีความมั่นใจ หากมีการเปิดให้บริการนวดในประเทศไทยดำเนินการได้ในระยะต่อไปนี้ ขอให้ผู้ประกอบการร้านนวดในประเทศไทยงดรับหมอนวดไทยที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเข้าทำงาน แม้ว่าจะผ่านการกักกันโรค ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้มา 14 วันแล้วก็ตาม ซึ่งจะต้องกักกันเพิ่มโดยรวมประมาณ 1 เดือนก่อนกลับมาทำงาน

ไทยติดเชื้อเพิ่ม11-หายป่วย14

นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล "โควิด-19" ทำเนียบรัฐบาล ถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม สะสม 57 ราย รักษาหาย 14 ราย สะสมที่ 2,945 ราย อยู่ใน การรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 63 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเพิ่มใหม่ 11 ราย สะสมอยู่ที่ 3,065 ราย โดยผู้ป่วยใหม่ 11 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้าสถานกักกันที่รัฐบาลจัดไว้

"รายแรกคือ นักท่องเที่ยวเดินทางกลับจากประเทศอินเดีย เป็นหญิงอายุ 32 ปี รายที่ 2-7 มาจากประเทศกัมพูชา อีกรายหนึ่งจากมาเลเซีย เป็นชาย 5 ราย และหญิง 1 ราย รายที่ 8-11 เพศชาย มาจากประเทศลาว ทำงานที่แคมป์ของบริษัทต่างชาติ" นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า จำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยสะสม 3,065 รายนั้น เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ 621 ราย และติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย

สร.ลุยตรวจแสนรายในมีย.

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) อย่างเข้มข้น โดยแบ่งกลุ่มในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ที่เข้าข่ายสอบสวนโรค 2.ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และ 3.การค้นหาเชิงรุก ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้มีนโยบายในการเฝ้าระวังเชิงรุก โดยให้มีการตรวจผู้ต้องสงสัยอย่างเต็มที่และครอบคลุมทั่วประเทศ เบื้องต้นต้องตรวจอย่างน้อย 100,000 ตัวอย่างภายในเดือนมิถุนายนนี้

นพ.โอภาสกล่าวว่า ที่ผ่านมาก็ดำเนินการไปแล้วบางส่วนในหลายจังหวัด เช่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ปัตตานี เป็นต้น คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน เพราะทำพร้อมกัน และมีห้องปฏิบัติการครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งฐานข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การจับสัญญาณการระบาดของโรคได้

เน้นกลุ่มเสี่ยง-ชุมชนแออัด

"การเฝ้าระวังเชิงรุกจะประเมินอยู่ 2 อย่างได้แก่ 1.คือ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ทำงานต้องสัมผัสกับบุคคลจำนวนมากหรือทำงานในที่สาธารณะมีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยเยอะ เช่น บุคลากรสาธารณสุข คนที่ขับรถสาธารณะ เป็นต้น 2.คือ สถานที่ที่มีการรวมกันอยู่อย่างหนาแน่น และทำเรื่องเว้นระยะห่างได้ยาก เช่น แรงงานที่อยู่กันอย่างแออัดในบางกลุ่ม เช่น ที่ จ.สมุทรสาคร หรือบางกลุ่มเช่นกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น" นพ.โอภาสกล่าว

นพ.โอภาสกล่าวว่า กลไกสำคัญในการเฝ้าระวังเชิงรุกคือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทางส่วนกลางจะ

ให้นโยบายว่า จะตรวจกลุ่มไหน สถานที่ไหน และทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะพิจารณาจากข้อมูลของจังหวัดว่า พื้นที่ไหนและกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อดีทำให้พื้นที่สามารถปรับนโยบายนำไปสู่ภาคปฏิบัติของตนเองและกำหนดออกมาว่าจะตรวจกี่คน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยตรวจไปแล้วกว่า 4 แสนตัวอย่าง ทำให้สามารถควบคุมโรคและควบคุมการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี

'บิกตู' ลั่นพันกิมหัวคิวโรงแรม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามกลุ่มคนเกี่ยวข้องกับเรียกเก็บค่าหัวคิวจากเจ้าของโรงแรม ที่เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ว่า ส่งรายชื่อไปแล้วตามที่มีการร้องเรียนเข้ามา 3-4 คน ตอนนี้งากำลังสอบต่อว่าเกี่ยวข้องกับใคร อะไรอย่างไร และต้องลงโทษแต่ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล ไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานที่ต้องช่วยกัน

ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิช โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จัดเป็นสถานที่กักตัวเมื่อที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูล รายชื่อ โรงแรมที่ได้พูดคุยในการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์ เงินเช่าต่างๆ จึงได้ส่งไปให้ พล.ต.ท.มนต์ชัย ยิ้มแย้ม ผบ.ภ.๒ หลุดแล้ว ขั้นตอนจากนี้เป็นการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

ส่งข้อมูลให้ตำรวจดำเนินคดี

"ถ้าพบว่า ทหาร ตำรวจ หรือคนของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ให้จัดการให้หมด ผมบอก ผบ.ภ.๒ และ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าต้องเปิดเผยเลยว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ เบอริใหญ่ขนาดไหนก็ต้องเปิดเผย เพราะเป็นเรื่องตัวบุคคลที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ ในขณะที่องค์กรและรัฐมนตรีมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาในเรื่องโควิด-19" พล.ท.คงชีพกล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

รายงานข่าวเปิดเผยว่า บข.๒ ได้ตั้งพนักงานสอบสวน มีรอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี และ ผกก.สภ.เมืองพัทยา รวมถึงชุดพนักงานสอบสวน ร่วมหาข้อเท็จจริง เบื้องต้น พบว่ามีผู้เกี่ยวข้อง 9 ราย เป็นเซลล์ติดต่อกับผู้ประกอบการโรงแรมโดยตรง สำหรับขั้นตอนในการเลือกสถานที่กักตัวในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เริ่มจาก 1.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนเอกชน ผู้ประกอบการ โรงแรมที่พัก พร้อมแจ้งคุณสมบัติ และความต้องการ รวมถึงราคาห้องพักไปทางช่องทางต่างๆ 2.ผู้ประกอบการเสนอตัวเข้ามาทางเว็บไซต์ว่ามีคุณสมบัติตามกรอบที่กำหนด 3.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่พัก ถ้าผ่านขั้นตอนนี้ 4.ชุดของทหารตำรวจ และเจ้าหน้าที่ สธ. จะลงพื้นที่ไปดูเรื่องการวางระบบการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการ 5.ขอการแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแจ้งเที่ยวบินและจำนวนคนที่ส่งไปโรงแรม

พบช่วงพ.ค.มีความผิดปกติ

“ในช่วงแรกที่โรงแรมที่เสนอตัวเข้ามา พบว่าโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่ สธ.กำหนด เพราะไม่มีใบอนุญาต หรือใบอนุญาตไม่ถูกต้อง ทำให้โรงแรมได้ไม่เพียงพอ อีกทั้งมีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศลงทะเบียนขอกลับประเทศเป็นจำนวนมาก โดยกลางเดือนมิถุนายน มียอดผู้ลงทะเบียนถึง 1.5-2 หมื่นคนต่อเดือน ปริมาณห้องพักในการรองรับผู้เดินทางกลับมีแค่วันละ 200 คน รัฐจึงอยากขยายการหาห้องพักให้ได้วันละ 400 คน ดังนั้นจึงต้องเร่งหาโรงแรมเอกชนเพิ่ม ทำให้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการพูดกันแบบปากต่อปากอย่างไม่เป็นทางการว่า ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยกันหา ใครรู้จักโรงแรมไหนก็ให้เสนอมา ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เครือข่าย โดยเฉพาะนายหน้า หรือเซลล์ ซึ่งข้อมูลในพื้นที่มาติดต่อ และรับไปประสานงานกับผู้ประกอบการ และเรียกหัวคิว” แหล่งข่าวกล่าว

ติดเชื้อโควิดทั่วโลก 5.8 ล้าน

สำนักข่าวต่างประเทศยังคงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 5.8 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกายังคงมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่กว่า 1.7 ล้านคน ตามมาด้วยบราซิลที่กว่า 414,000 คน รัสเซีย 379,000 คน สเปน 283,000 คน อังกฤษ 267,000 คน อิตาลี 231,000 คน ฝรั่งเศส 182,000 คน เยอรมนี 181,000 คน ตุรกี 159,000 คนอินเดีย 158,000 คน อิหร่าน 141,000 คน และเปรู 135,000 คน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 357,714 ราย ซึ่งสหรัฐยังคงมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งที่ 102,107 ราย โดยในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,519 ราย อังกฤษมีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 ที่ 37,460 ราย อิตาลี 33,072 ราย ฝรั่งเศส 28,596 ราย สเปน 27,118 ราย

และบราซิล 25,598 ราย

โสมขาวป่วยวันเดียว 79 ราย

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีกในวันเดียวถึง 79 ราย ซึ่งมากที่สุดนับจากวันที่ 5 เมษายนเป็นต้นมา โดยพัก หนึ่ง ยู รัฐมนตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้ กล่าวว่า ผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 69 รายที่พบภายในสัปดาห์นี้ มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่ที่ศูนย์โลจิสติกส์ของบริษัทคูปัง หนึ่งในบริษัทซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในย่านบุนซอน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโซล

ทั้งนี้ ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหญ่ที่ศูนย์โลจิสติกส์ดังกล่าว น่าจะมีความเชื่อมโยงกับการกลุ่มผู้ติดเชื้อที่พบในสถานบันเทิงหลายแห่งในย่านอิแทวอนเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ที่เกาหลีใต้ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โรงเรียนกลับมาเปิดเรียน และมีการตรวจหาเชื้อไวรัสต่อไป

อ้างเป็นตร.ชื่นใจ 2 สาวพม่า

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบ.ปคม. สั่งการให้ พ.ต.อ.มานะ กลีบสัตบุศย์ พ.ต.อ.ฐาตุร นิมสมบุญ รอง ผบ.ปคม. พ.ต.อ.มารุต กาญจนชนันกุล ผกก.1 บก.ปคม. พร้อมเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.ปคม. นำกำลังจับกุมนายณรงค์ หรืออ๊อบ ห้วยหงษ์ทอง อายุ 28 ปี ได้ที่บริเวณริมถนนบางบอน แขวงและเขตบางบอน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิ LNP ได้พาหญิงสาวสัญชาติพม่า 2 คน อายุ 22 ปี และอายุ 20 ปี เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ว่าถูกชายไทยไม่ทราบชื่อ ยังตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนล่องไปเพื่อการข่มขืน รมช.ช. หนองเหนียวก๊กขัง และกรรโชกทรัพย์ ต่อมาชุดจับกุมสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายรายนี้ คือนายณรงค์ จึงขออนุมัติศาลอาญาธนบุรี ออกหมายจับ สอบสวนเบื้องต้นนายณรงค์ก็ยังให้การปฏิเสธ แต่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าจะมีผู้เสียหายอีกหลายรายเคยถูกผู้ต้องหากระทำในลักษณะดังกล่าว จึงอยากให้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดี